



เอกสารข่าวด้านต่างประเทศ FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร. ๒๓๕๖๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๔๙-๕๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๖๗ ๓๑๙๙ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nird@parliament.go.th

ฉบับที่ ๓ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ประมวลข่าวต่างประเทศ

๑. สาธารณรัฐโบลิวาร์แห่งเวเนซุเอลา

- รัฐบาลเวเนซุเอลาขึ้นค่าแรงขั้นต่ำร้อยละ ๕๐ เพื่อต่อสู้กับเงินเฟ้อ

๒. สาธารณรัฐประชาชนจีน

- จีนปราบปรามการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้านการปราบปรามการทุจริต

๑. สาธารณรัฐโบลิวาร์แห่งเวเนซุเอลา : รัฐบาลเวเนซุเอลาขึ้นค่าแรงขั้นต่ำร้อยละ ๕๐ เพื่อต่อสู้กับเงินเฟ้อ (๙ มกราคม ๒๕๖๐)

รัฐบาลเวเนซุเอลาประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำและเงินบำนาญเพื่อต่อสู้กับเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นสูง นายนิโคลัส มาดูโร ประธานาธิบดีเวเนซุเอลากล่าวว่า นโยบายนี้ออกมาเพื่อปกป้องตลาดแรงงานและรายได้ของประชาชน ในขณะที่นักวิจารณ์กล่าวว่า จะทำให้สถานการณ์เลวร้ายลง โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ระบุว่า อัตราเงินเฟ้ออาจสูงถึงร้อยละ ๑,๖๐๐ ในปี ๒๕๖๐ นี้

พรรคฝ่ายค้านกล่าวตำหนิมาดูโรถึงการบริหารจัดการน้ำมันที่ผิดพลาด แต่มาดูโรตอบโต้ว่า ตนกำลังเผชิญกับสงครามทางเศรษฐกิจจากศัตรูทางการเมืองและนักธุรกิจที่เป็นศัตรู

มาดูโร ได้ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำในอัตราใหม่ที่ ๔๐,๐๐๐ โบลิวาร์ต่อเดือน คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินในอัตราที่สูงที่สุด ซึ่งเป็นการขึ้นค่าแรงเป็นครั้งที่ ๕ ในรอบ ๑ ปี ทั้งนี้ คาดว่า มาตรการนี้จะ เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้แรงงาน กองทัพและผู้รับบำนาญ

เวเนซุเอลาเป็นประเทศที่มีอัตราเงินเฟ้อสูงที่สุดในโลก ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันตกต่ำ ซึ่งเป็นปัจจัยส่งออกที่สำคัญของประเทศ นอกจากนี้ ยังเผชิญกับภาวะขาดแคลนอาหาร ยาโรคและสินค้าจำเป็นต่าง ๆ อย่างรุนแรง

พรรคฝ่ายค้านกล่าวโจมตีว่า การไร้ความสามารถของประธานาธิบดีและนโยบายสังคมนิยมที่ ล้มเหลว คือปัจจัยที่ทำให้เกิดวิกฤติ และเคยเรียกร้องให้ถอดถอนมาดูโรซึ่งได้รับการเลือกตั้งในปี ๒๕๕๖ ต่อจากนายฮูโก ชาเวซ ออกจากตำแหน่งด้วย

สมาคมนักธุรกิจในเวเนซุเอลาเปิดเผยว่า นโยบายขึ้นค่าแรงขั้นต่ำไม่ได้ผ่านการปรึกษาหารือกัน มาก่อน นอกจากนี้ อาจเป็นสาเหตุให้มีการปลดพนักงานและทำให้อุตสาหกรรมขนาดเล็กต้องปิดกิจการด้วย

ที่มา: www.bbc.co.uk (๙ มกราคม ๒๕๖๐)

money.cnn.com (๙ มกราคม ๒๕๖๐)

๒. สาธารณรัฐประชาชนจีน : จีนปราบปรามการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้านการปราบปราม การทุจริต (๙ มกราคม ๒๕๖๐)

หน่วยงานปราบปรามการทุจริตของสาธารณรัฐประชาชนจีน กล่าวว่า ขณะนี้กำลังสอดส่อง ติดตามเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้ใกล้ชิดมากขึ้น ภายหลังจากพบการทุจริตภายในหน่วยงานเอง ทั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่ถึง ๑๗ รายจากคณะกรรมการกลางตรวจสอบวินัยพรรค (Central Commission for Discipline Inspection : CCDI) ถูกตรวจสอบเรื่องการทุจริตมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๕

การกวาดล้างการทุจริตอย่างเข้มข้นเป็นนโยบายของนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งได้มีการตรวจสอบและลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐไปแล้วทั่วประเทศมากกว่าล้านคน แต่ยังคงขาด มาตรการป้องกันการทุจริตที่เป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนมกราคมที่ผ่านมา สถานีโทรทัศน์ CCTV และคณะกรรมการตรวจสอบวินัยของพรรคคอมมิวนิสต์ได้ร่วมกันผลิตสารคดีเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ผู้กระทำความผิดจากคณะกรรมการตรวจสอบวินัยพรรค โดยหนังสือพิมพ์ China Daily รายงานว่า ในรอบ ๔ ปีที่ผ่านมา มีเจ้าหน้าที่จากคณะกรรมการตรวจสอบวินัยพรรคจำนวน ๗,๙๐๐ คน ถูกลงโทษฐาน ละเมิดวินัยพรรค และมีเจ้าหน้าที่จำนวน ๑๗ คนที่ถูกสอบสวนในคดีทุจริต

การเพิกถอนบุคคลมาออกรายการโทรทัศน์เพื่อเล่าเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับการทุจริตฉ้อโกง กลายเป็นที่นิยมสำหรับเจ้าหน้าที่ของจีนเพื่อให้เป็นตัวอย่างแก่สังคม ซึ่งคณะกรรมการกลางตรวจสอบวินัย พรรคเคยทำรายการลักษณะเดียวกันนี้มาครั้งหนึ่งแล้วเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ โดยนำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ คดีทุจริตจากหน่วยงานอื่นมารวมรายการ แต่ครั้งนี้เป็นเจ้าหน้าที่จากคณะกรรมการกลางตรวจสอบวินัยพรรค เอง

รายการโทรทัศน์ดังกล่าวเป็นการนำเสนอเรื่องราวของผู้ตรวจสอบของคณะกรรมการ- ตรวจสอบวินัยพรรคเกี่ยวกับแรงกดดันการทำงานจากเจ้าหน้าที่คนอื่น ๆ รวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงถึงเรื่องการ รับสินบนเพื่อแลกกับการช่วยเหลือและผลประโยชน์ต่าง ๆ ทั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งรับเงินสินบนจำนวน ๑๔๑ ล้านหยวน (๒๐.๔ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อีกนับพันขวด

สำนักข่าวซินหัวระบุว่า การจับกุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงของคณะกรรมการกลางตรวจสอบวินัย พรรคเป็นสัญญาณเตือนว่าการเข้าหาผู้ใหญ่ ไม่อาจรอดพ้นการตรวจสอบ ในขณะที่แหล่งข่าวอื่นรายงานว่า ประชาชนร้อยละ ๙๓ พอใจความพยายามปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล

ที่มา: www.bbc.co.uk (๙ มกราคม ๒๕๖๐)

www.china.org.cn (๘ มกราคม ๒๕๖๐)

ว่าที่ร้อยโท เจนฤทธิ์ ทองคำผดุง
นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ผู้จัดทำ
๑๓ มกราคม ๒๕๖๐